



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ในหลวงพระราชทาน บัตรอวยพรปีใหม่</p> <p>- เสนอข่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพร ประจำปี 2562 พร้อมพระราชทานพรว่า "ส.ค.ส. 2562 ด้วยใจรัก ด้วยใจบริสุทธิ์ ให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสดใส สุขกาย สุขใจ สติปัญญารุ่งโรจน์ มีกำลังใจที่มีศรัทธาที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนและทุกๆ คน ด้วยความปรารถนาดีต่อกัน เพื่อความสุขตลอดปีและตลอดกาล" พร้อมกับพระปรมาภิไธย และลงวันที่ 1 ม.ค. 2562</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ คมชัดลึก ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์โลกวันนี้ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น thaigov.go.th มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย thaigov.go.th มติชนออนไลน์</p>	<p>ยึดรพ.สต.ก่อความไม่สงบ</p> <p>- เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟใต้ ที่รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของรพ.สต.บ้านกาหน๊ะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พร้อมทั้งสั่งการให้สธ.และจังหวัดติดตามให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่ โดยมอบหมายให้สธ.เป็นหน่วยงานกลางประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ การดูแลสิทธิสวัสดิการต่างๆ และมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเร่งด่วน</p> <p>- สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ออกแถลงการณ์ประณามกลุ่มก่อเหตุยึด รพ.สต.บ้านกาหน๊ะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และขอให้สธ.พิจารณามาตรการการป้องกันความปลอดภัย พร้อมขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ในทุกมิติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรต่อไป</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุหม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ส่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 ตรวจสอบให้กำลังใจที่รพ.สต.บ้านกาหน๊ะ พร้อมสั่งเพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัย 4 ข้อ 1.ติดตั้ง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใน รพ.สต. และ รพ.ทุกแห่งให้ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งซ่อมแซมรั้วให้มีความมั่นคงแข็งแรง 2.ประสานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ดูแลความปลอดภัย 3.จัดบุคลากรปฏิบัติงานในสถานบริการตามภูมิลำเนา พร้อมจัดระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ 4.เสริมสร้างขวัญกำลังใจ อาทิ ค่าตอบแทน ชั้นพิเศษ และระบบเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ</p> <p>- เสนอข่าว นายปิ่น นันทเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกกลุ่มยุติการใช้ความรุนแรงในรพ.สต. และเรียกร้องให้สธ.มีมาตรการที่ชัดเจนด้านความปลอดภัยต่อบุคลากรในรพ.สต. ทั้งในจังหวัดชายแดนใต้และทั่วประเทศ พร้อมมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>บุคลากรสธ.ชายแดนใต้ทวงถามสิทธิ</p> <p>- เสนอข่าว นายอะหมัดลุดดี กามา ประธานชมรม ว.16 ชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จ.ยะลา พร้อมด้วย นายริชกี สาร๊ะ เลขานุการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ และบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ 20 คน ยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าในประเด็นสิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และการบรรจุบุคลากรสธ. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมยะลา ดังนี้ 1.ติดตามความคืบหน้าการปรับสายงานทั่วไป (เจ้าพนักงาน) ระดับชำนาญงาน ที่มีวุฒิปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ ว.16 ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง โดยควรแจ้งให้ชมรมรับทราบความคืบหน้า และขอให้พิจารณาให้ครอบคลุมหน่วยงานสาธารณสุขอื่น ๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ที่สังกัดสธ.ด้วย 2.ติดตามเรื่องการบรรจุของบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ทุกวิชาชีพ ทุกสายงาน ที่ไม่ได้รับการบรรจุมากกว่า 10 ปี 3. ติดตามความคืบหน้าการบรรจุบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ที่สอบบัญชี (ว.80) ก่อนที่บัญชีดังกล่าวจะหมดอายุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ แนวนหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>อุบัติเหตุปีใหม่ 2562</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. แถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 วันที่ 29 ธ.ค. 2561 เกิดอุบัติเหตุ 643 ครั้ง เสียชีวิต 83 ราย บาดเจ็บ 667 คน ต็มแล้วขยับยังเป็นสาเหตุสูงสุดร้อยละ 40.90 เกิดกับรถจักรยานยนต์สูงสุด ร้อยละ 74.74 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 69.36 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 16.01-20.00 น. ร้อยละ 27.68 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่บุรีรัมย์ 23 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น และสกลนคร จังหวัดละ 6 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ และลำปาง จังหวัดละ 25 คนสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 27-29 ธ.ค. 2561 เกิดอุบัติเหตุ 1,633 ครั้ง เสียชีวิต 182 ราย บาดเจ็บ 1,690 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 16 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 55 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ ขอนแก่น 11 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 60 คน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรพ. ตรวจติดตามความพร้อมการจัดบริการของรพ. โดยจัดแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข พร้อมปฏิบัติงานดูแลประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>-เสนอข่าว นางคณินนิตย์ ปิติบุญพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้สั่งการให้รพ. และหน่วยงานในสังกัดสสจ.เชียงใหม่ตรวจสอบสภาพรถพยาบาลทุกประเภทให้พร้อมใช้งาน มีการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ที่ได้มาตรฐานติดตั้งกล่องวงจรปิด มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง จำกัดความเร็วรถไม่เกิน 80 กม./ชั่วโมง พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรม และตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รถพยาบาลทุกคันต้องทำประกันชั้น 1 ครอบคลุมผู้โดยสารทุกคน มีวงเงินเอาประกันภัยหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรคนละ 1 ล้านบาท</p>
<p>ข่าวสด มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์โพสทูเดย์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดเผยว่า แลกใจที่กฎหมายห้ามขายให้คนเมาขาดสติไม่มีการนำมาบังคับใช้เท่าที่ควร ทั้งที่มาตรการสร้างความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกนำมาใช้ควบคุมลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>ด้านนายชวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุจากรถงบบกกลายเป็นวาระแห่งชาติมานาน แต่ผลของการป้องกันแก้ไขปัญหายังอยู่กับที่ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่ ๆ เช่น มาตรการตรวจเลือดทั้งสองฝ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน แต่จะดีมากไปกว่านั้นหากพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วสามารถสืบไปจนถึงร้านที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คนเมาขาดสติจนเกิดอุบัติเหตุ จะเห็นความรับผิดชอบของคนขายมากขึ้น กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการแก้ปัญหาเมาแล้วขับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยรับทราบข้อกำหนดระหว่างวันที่ 26 - 28 ธ.ค. 2561 จากนั้น 28 - 31 ธ.ค. 2561 จะลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิด จะดำเนินคดีแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนทันทีแบ่งเป็น 3 สายคือ ภาคกลาง ได้แก่ นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี และ กทม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย ขอนแก่น และหนองบัวลำภู ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ และ ตรังสำหรับผลการบังคับใช้กฎหมายในวันแรก พบการกระทำผิดและดำเนินการจับกุม 16 ราย ฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ช่อง one</p>	<p>ดื่มสุราในงานปีใหม่รพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อเตือนบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างเดินทางผ่านรพ.สต.แห่งหนึ่งใน อ.โพธาราม พบว่ามีการจัดงานปีใหม่จึงเข้าไปตรวจเยี่ยมพบการดื่มสุราและเบียร์หลายโต๊ะ จึงขอให้เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด และย้ำว่า สธ.ไม่สนับสนุนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากนั้นนำทีมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาชนออกเดินทางไปตรวจสถานบริการ จ.ราชบุรีต่อไป</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช ธีระวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บหรีไฟฟ้า "กลุ่มลาขาดวันยาสูบ (ECST)" กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค และ สคบ. จับกุมกลุ่มผู้ค้าบหรีไฟฟ้า เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการสะท้อนว่านโยบายของรัฐบาลไม่สามารถควบคุมสินค้าประเภทนี้ได้อย่างแท้จริง กลุ่มฯ เคยเสนอแนวทางต่อหน่วยงานภาครัฐให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>บุรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย เพื่อให้สามารถออกกฎควบคุมป้องกันการเข้าถึงของวัยรุ่น และให้บุรีไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ลดความเสี่ยงของผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง รวมถึงสามารถจัดเก็บภาษีได้ด้วย ซึ่งในการประชุมทบทวนมาตรการนำเข้าบุรีไฟฟ้า ร่วมกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นพ้องในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนการนำเข้าบุรีไฟฟ้า และปรับปรุงแก้ไขประกาศศ.พาณิชย์ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีมติฉบับหน้า</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์กรุงเทพฯ</p>	<p>มลพิษกทม.</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่กทม. และปริมณฑล พบปริมาณฝุ่นละอองลดลงทุกจุด คุณภาพอากาศโดยรวมดี พื้นที่ริมถนนตรวจได้ระหว่าง 19-37 มคก./ลบ.ม. ทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง คาดวันที่ 31 ธ.ค. จะอยู่ในระดับดีถึงดีมาก พื้นที่ทั่วไปตรวจได้ระหว่าง 12-19 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมากทุกพื้นที่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>การเยียวยาในระบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ โดย ดร.เฉลิมพล ไททอง นักรักษาการอิสระ กล่าวถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่า ควรกำหนดมาตรฐานการเยียวยาที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เหมือนระบบประกันสุขภาพของภาคเอกชน มีราคากลางหรือมีช่วงราคาที่ชัดเจน ทั้งนี้ เงินเยียวยาที่สธ.ได้มาประมาณปีละ 200 ล้านบาท แต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินเยียวยา ซึ่งมีเพียงข้อบังคับกว้างๆ 3 ข้อคือ 1.ต้องเป็นผู้มีสิทธิตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้รับความเสียหาย 2.เป็นความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข และ 3.ต้องเป็นการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจังหวัด ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด หรือผลพิสูจน์ทางการแพทย์</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>รัฐบาลใหม่ 2562 กับการประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะนักวิชาการที่ทำงานขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังและระบบหลักประกันสุขภาพ ให้มุมมองเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลหน้า ว่า ระบบหลักประกันสุขภาพฯ ต้องมีการปรับปรุงในหลายๆ เรื่อง คือ 1.ต้องหาความสมดุลระหว่างงบประมาณกับสิทธิประโยชน์ของประชาชน การเสริมสิทธิประโยชน์ในอนาคตอาจต้องมีการร่วมจ่าย 2.การดูแลสุขภาพระยะยาว เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส่วนบัตรสวัสดิการภาครัฐกับบัตรทอง หากจะเชื่อมโยงน่าจะเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าเดินทาง และระบบหลักประกันสุขภาพฯ ต้องเลิกคิดทำเพื่อคนฐานะยากจน แต่ต้องเน้นไปที่คนชั้นกลางให้เข้าถึงการบริการด้วย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ร้องเรียนรพ.สันกำแพง</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ชัดเจน คนเดิม” โพสต์ข้อความตำหนิรพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ หลังนำลูกวัย 4 วัน ไปพบแพทย์เพื่อเจาะหาตัวเหลือง พร้อมไบนัดในช่วงเช้า แต่รพ.แจ้งว่าตนเองมาไม่ทัน ให้รอตรวจในช่วงบ่าย โดยต้องรอตรวจพร้อมกับผู้ป่วยผู้ใหญ่ถึง 14.00 น. ทำให้รู้สึกไม่ดี และควรแบ่งโซนให้ดีกว่านี้ ต่อมา ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า ผอ.รพ.ได้มาดูแลอาการของลูกแล้ว โดยมีชาวนีตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตำหนิการทำงานของรพ.รัฐที่เคยไปใช้บริการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์เดช พิพัฒน์วงศ์ ผอ.รพ.สันกำแพง ได้เข้ามาดูอาการของเด็กทารกวัย 4 วันแล้ว โดยเจ้าของเฟซบุ๊กได้โพสต์ขอบคุณที่เข้ามาติดตามดูอาการของลูก และขอเป็นตัวแทนให้อีกหลายๆ คนที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ในเวดดวงบุคลากรทางการแพทย์มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีของชายคนดังกล่าว โดยเฟซบุ๊กเพจ “หมอบอบ่นน้อยเหอะ” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ไม่มีรพ.ที่ไหนแบ่งโซนตรวจเด็กกับผู้ใหญ่ และที่แพทย์หายไปช่วงบ่ายเพราะต้องดูห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด และตึกผู้ป่วยในด้วย ปกติแพทย์ไม่ได้เป็นคนเจาะเลือดอยู่แล้วส่วนเรื่องที่มาห้องฉุกเฉินแล้วรอนาน ถ้าฉุกเฉินจริงได้ตรวจก่อนแน่นอน ขณะที่ชาวนีตอีกส่วนหนึ่งวิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงตำหนิผู้โพสต์</p>
<p>เว็บไซต์Mthai ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>สธ.ชวนทำบุญกับโรงพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ชวนประชาชนเลือกทำบุญรับปีใหม่ 2562 หรือในโอกาสพิเศษ เช่น วันคล้ายวันเกิด กับรพ.ใกล้บ้าน นอกจากเป็นการทำบุญได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า TNN24 ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>อาหารจัดเลี้ยงปีใหม่ -เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ในการเลือกอาหารฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ต้องปรุงไม่เกิน 4 ชั่วโมงก่อนรับประทาน หากกินอาหารประเภทแป้งอย่างขอให้แป้งให้สุกก่อน โดย 10 เมนูเสี่ยงโรคอ้วนจากรวบรวม ได้แก่ 1.ลาบ ก้อยดิบ 2.ยำกุ้งเต้น 3.ยำหอยแครง 4.ข้าวผัดโรยเนื้อมันปู 5.อาหารหรือขนมที่ราดกะทิสด 6.ขนมจีน 7.ข้าวมันไก่ 8.ส้มตำ 9.สลัดผัก และ 10.น้ำแข็ง สำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว ขอให้เลือกร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และควรนำยาแก้ท้องเสียเช่น ยาธาตุน้ำขาว ยาธาตุน้ำแดง ผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาลดกรดติดตัวไปด้วย</p>
<p>เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยแพร่ข้อมูลที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพิร์ลลี่ (Pearly) โดยให้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมสั่งระงับ เรียกคืน และทำลายสินค้าด้วยนั้น ในส่วนของ ออย. ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2559 หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพิร์ลลี่ ชื่อการค้า เมย์โรล (MEIROU) มีอาการคล้ายคลึงกัน คือ ผิวด่าง และสเปกผิวบริเวณที่ทำผลิตภัณฑ์ โดยได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทันที พบว่าผลิตภัณฑ์ในชื่อการค้าเมย์โรล มีการจดแจ้งในระบบ 18 รายการ เมื่อตรวจสอบและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเก็บตัวอย่างจากร้านจำหน่ายใน จ.สงขลาและสตูล พบสารห้ามใช้ คือ สเตียรอยด์ชนิด Clobetasol propionate ในเครื่องสำอาง 2 รายการ จึงได้ประกาศผลการตรวจวิเคราะห์และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทาง Facebook ชื่อ Meirou Official Fanpage พบข้อความโฆษณาอวดอ้างช่วยทำให้ผิวด่าง ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่เกินกว่าความเป็นเครื่องสำอาง มีความผิด ตามพ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท</p>
<p>แนวหน้า สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น</p>	<p>กรมสุขภาพจิตแนะทบทวนตัวเอง -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ว่า ขอให้ทุกคนได้ทบทวนตัวเองว่าในปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรประสบความสำเร็จบ้าง เป้าหมายคืออะไร รูปแบบชีวิตที่ต้องการเป็นแบบไหน ตอนนี้เราอยู่จุดไหน สิ่งที่กำลังทำอยู่พาเราเข้าใกล้หรือห่างจากเป้าหมาย สิ่งที่ทำอยู่ดีพอหรือยัง ถ้ายังเป็นเพราะอะไร ระบุนิสัยที่มักจุดรั้งความสำเร็จที่ควรได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จตามเป้าหมายในชีวิต ได้แก่ การผัดวันประกันพรุ่ง หวังพึ่งแต่คนอื่น ไม่กล้าตัดสินใจ ขาดวินัย ไม่ฟังใคร ใจร้อน และยึดติดกับอดีต หากทบทวนแล้วพบนิสัยเหล่านี้ ให้ตั้งใจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในปี 2562</p>
<p>คมชัดลึก คอลัมน์ดูแล สุขภาพ</p>	<p>โครงการ 'อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์' -เสนอบทความ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดตัวโครงการ "อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life" เพื่อสร้างพลังในเชิงบวกให้กับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช และครอบครัวผู้ป่วย รวมถึงสะท้อนถึงมุมมองและประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยและคนในครอบครัวสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ อุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคม</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch